

# Phát huy sức mạnh của thanh niên

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực để tập hợp thanh niên hướng về cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh.



Câu lạc bộ thấy thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách.

## Hướng về cơ sở

Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh có 12 tổ chức hội trực thuộc, 326 hội trực thuộc cấp cơ sở, thu hút, tập hợp được trên 100.000 đoàn viên, trong đó gần 90.000 đoàn viên nông cốt. Với phương châm "ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức hội và các hoạt động của hội", các cấp hội đã đa dạng hóa các loại hình chi hội, câu lạc bộ (CLB), các đội, nhóm thanh niên theo từng đối tượng, từng ngành nghề, phù hợp với nhu cầu, tâm lý, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. CLB thấy thuốc trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, CLB thiện nguyện trẻ, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh và CLB vận động hiến máu nhân đạo tỉnh luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,

tuyên truyền, vận động được nhiều người tham gia. Bằng sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, hoạt động, các CLB đã huy động xã hội hóa để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hiến máu nhân đạo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng chăn, quần áo ấm cho học sinh, nhân dân trên địa bàn tỉnh...

Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, các cấp hội LHTN trong tỉnh đã triển khai 4 chiến dịch tình nguyện: "Mùa hè xanh", "Hoa phương đỏ", "Hành quân xanh", "Kỳ nghỉ hồng". Mỗi chiến dịch đã để lại nhiều dấu ấn đẹp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Điểm nhấn trong hoạt động tình nguyện năm nay thể hiện trong công tác phối hợp xây dựng nông thôn

mới. Đến thời điểm này, các cấp hội đã xây dựng 15 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới trị giá gần 217 triệu đồng; tu sửa, xây mới 4,7km đường giao thông trị giá gần 500 triệu đồng; xây dựng 15 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các xứ đồng; trao tặng và hỗ trợ 11 công trình nước sạch. Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh toàn tỉnh đã tổ chức 15 đợt ra quân thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh; gần 5 tuyến đường thanh niên "Sáng - xanh - sạch - đẹp". Trong hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, toàn tỉnh tổ chức 7 hoạt động làm sạch biển với sự tham gia của 117 đoàn viên, thanh niên, vớt 2 tấn bèo bồng, khơi thông

5,7km dòng chảy, thu gom 5 tấn rác thải.

Đối với hoạt động tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội, các cấp hội đã phối hợp tặng 2.825 suất quà cho các đối tượng chính sách trị giá trên 423 triệu đồng; chăm sóc, phụng dưỡng 8 mẹ Việt Nam anh hùng; tặng thiết bị điện, công trình nước sạch, sửa chữa, thay mới đường dây điện cho 73 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá 113 triệu đồng; huy động gần 33.000 ngày công của đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh, tu bổ, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa; đồng thời, tổ chức 21 đợt tu sửa, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.329 đối tượng chính sách, cứu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 592 triệu đồng...



Đoàn viên, thanh niên tham gia khơi thông dòng chảy.

# Để không ai bị bỏ lại phía sau



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Thành (Vũ Thư) tặng gạo thường xuyên cho 28 người.

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tháng 1/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư

phát động phong trào "Hũ gạo tình thương". Đến nay, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên phụ nữ khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hội LHPN huyện chọn xây dựng mô hình "Hũ gạo tình thương" vì ở nông thôn huy động tiền sẽ khó hơn xây dựng gạo. Mỗi bữa nấu cơm, chị em bớt ra một nắm gạo, mỗi tháng một vài ki-lô-gam ủng hộ vào hũ gạo

của chi hội. Ban đầu phát động phong trào, Hội cũng gặp không ít khó khăn. Để tạo sự đồng thuận, Hội đã họp đến từng chi hội, tuyên truyền, giải thích, vận động chị em, lấy chi hội trưởng là người gương mẫu đi đầu. Bên cạnh đó, Hội còn viết bài tuyên truyền trên Đài TTHT huyện và đài truyền thanh cơ sở để hội viên hiểu rõ ý nghĩa của việc làm này. Đặc biệt, đưa hoạt động xây dựng "Hũ gạo tình thương" vào tiêu chí bình xét thi đua năm. "Mưa dầm thấm lâu", khi chị em đã hiểu, đã đồng thuận thì hưởng ứng rất tích cực.

Hội LHPN hướng dẫn chi tiết các bước triển khai mô hình giúp các cơ sở hội thuận lợi khi thực hiện. Mỗi xã chọn làm điểm 1 mô hình ở 1 chi hội, sau đó nhân ra diện rộng. Qua khảo sát, bình xét ở mỗi thôn, mỗi chi hội phụ nữ xây dựng số hũ gạo tình thương tương ứng với số trường hợp cần hỗ trợ. Đối với những thôn không có trường hợp cần hỗ trợ gạo, chi hội vẫn vận động chị em tiết kiệm gạo, ủng hộ

## Lan tỏa phong trào thanh niên khởi nghiệp

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 139 mô hình CLB, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế; 155 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm; duy trì hoạt động hiệu quả của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và 5 CLB doanh nhân trẻ tại các huyện, thành phố. Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: Đặc biệt quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên, thời gian qua, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức các diễn đàn "Thanh niên Thái Bình khởi nghiệp", tọa đàm "Khởi nghiệp trong thanh niên"; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp; đồng thời, thường xuyên quan tâm tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, hỗ trợ các mô hình kinh tế khả thi của thanh niên. Có thể nói, sự trợ giúp của tổ chức hội đã động viên, khuyến khích hội viên, thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Kết

quả, 6 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh đã thành lập 2 CLB khởi nghiệp, 1 hợp tác xã thanh niên cấp huyện.

Hợp tác xã thanh niên thành phố Thái Bình ra đời với mục đích giúp đoàn viên, thanh niên và các đơn vị, cơ sở sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông nghiệp. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Thành đoàn Thái Bình cho biết: Để án hợp tác xã thanh niên thành phố Thái Bình với các mô hình tạo ra chuỗi giá trị phục vụ cộng đồng đã đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 1, năm 2018 do Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức. Sau 4 tháng đi vào hoạt động, mô hình cửa hàng thực phẩm sạch của Hợp tác xã thanh niên thành phố đã và đang được khách hàng tin tưởng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng mới phương án, mở rộng địa bàn thành phố một cơ sở cung ứng thực phẩm sạch.

Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội LHTN tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, không ngừng công hiến sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ Thái Bình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TẮT ĐẠT

## LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH Tổ chức hội thi nấu ăn

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình ngày cuối tuần ấm áp yêu thương".

Tham gia hội thi có 16 đội đến từ Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp tỉnh. Mỗi đội thi có 5 thành viên. Bữa cơm gia đình được nấu trong phạm vi 500.000 đồng cho 6 người ăn với 3 món chính là thịt gà, tôm, cá. Với thời gian 90 phút, các đội thi đã mang đến nhiều loại thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng, với sự khéo léo của những bàn tay nội trợ, các đội thi đã chế biến ra nhiều món ăn phong phú, đẹp về thẩm mỹ, ngon về mùi vị, chất lượng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông qua hội thi nhằm tạo sự đoàn kết, giao lưu học hỏi trong cán bộ, công nhân viên chức lao động.



Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích, trong đó giải nhất được trao cho đội thi đến từ Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng.

NGUYỄN CƯỜNG

## BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG AN Thi điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh giỏi

Bệnh viện Đa khoa Hoàng An vừa tổ chức chung kết hội thi điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh giỏi năm 2018.

Khởi động từ tháng 9/2018, hội thi điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh giỏi Bệnh viện Đa khoa Hoàng An có 46 thí sinh tiêu biểu, đại diện cho các phòng, khoa tham gia. Trải qua 3 vòng thi, 10 thí sinh có số điểm cao nhất đã được chọn vào vòng chung kết. Tại đêm chung kết, các thí sinh thi xử lý tình huống với hình thức bốc thăm tình huống ngẫu nhiên và yêu cầu xử lý ngay trên sân khấu. Không chỉ nhằm mục đích trao đổi kiến thức và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ y tế, hội thi được tổ chức còn nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng thực hành chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, từ đó đưa ra kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

Tổng kết hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải tập thể cho các khoa Khám bệnh, Ngoại và Cận lâm sàng; trao giải nhất, nhì, ba, 8 giải khuyến khích, 3 giải phụ cho các thí sinh có số điểm cao nhất ở mỗi phân thi.

Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa Hoàng An phát động chiến dịch vệ sinh tay tới toàn thể cán bộ, viên chức, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhằm giảm nhiễm khuẩn trong bệnh viện, phòng bệnh cho bản thân cán bộ y tế và người bệnh.

## CÂU LẠC BỘ THIÊN NGUYỄN HONDA 67 Trao 50 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Câu lạc bộ thiện nguyện Honda 67 Thái Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình vừa tổ chức trao quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

50 suất quà, mỗi suất trị giá trên 500.000 đồng đã được trao tận tay các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa, kịp thời động viên, chia sẻ, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Thông qua chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Câu lạc bộ thiện nguyện Honda 67 Thái Bình mong muốn chung tay thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, khơi dậy tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

HÀ DUNG

Hơn 3 tháng đã trôi qua nhưng câu chuyện về cậu học sinh lớp 6 Đỗ Đức Hoàng cứu em Trần Thuận Thiên, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đông Kinh (Đông Hưng) khỏi đuối nước vẫn được người dân kể lại.

Chúng tôi cùng cô giáo Phạm Thị Lan, Tổng phụ trách đội Trường THCS Đông Kinh về thôn Kinh Hòa, xã Đông Kinh để gặp gia đình Hoàng và gia đình Thiên theo lịch hẹn. Chị Nguyễn Thúy, mẹ của Thiên không giấu nổi cảm xúc khi kể lại câu chuyện gặp nạn của con mình. Chỉ nhớ lại: Thiên là đứa trẻ hiếu động, thích khám phá. Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 25/6/2018, sau 4 ngày cháu bị gãy tay phải bó bột. Vì là dịp nghỉ hè nên anh trai Thiên đi chơi cùng bạn bè, ở nhà chỉ có

## ĐỖ ĐỨC HOÀNG

# Nhanh trí cứu người

minh Thiên. Nhân lúc ông nội và bố mẹ bận rộn, cháu đi tìm anh trai. Do bản tính tò mò, hiếu động nên cháu đã một mình ra đoạn cống ở sông Hoài (nhánh của sông Diêm) chơi rồi nhỡ chân rơi xuống nước. Đây là đoạn sông rất sâu và vắng người qua lại. Lúc đó có cháu Hoàng đi qua nhanh trí cứu chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau ngày xảy ra sự việc, vợ chồng tôi nói với con rằng: "Bố mẹ đã sinh ra con thì anh Hoàng coi như sinh ra con lần thứ hai. Con không bao giờ được phép quên điều đó".

Để hiểu rõ hơn câu chuyện, chúng tôi tìm gặp Đỗ Đức Hoàng. Cảm nhận của chúng tôi về Hoàng trong lần gặp đầu tiên là cậu bé hiền lành, ít nói. Vào dịp cuối tuần, Hoàng thường đạp xe đến nhà ông nội ăn cơm. Nhà ông nội Hoàng ở khu chuyển đổi của thôn, xa khu dân cư nên em phải đi con đường men theo sông Hoài. Hoàng kể: Khi đó đã là chiều muộn, em đạp xe sang nhà ông nội ăn cơm. Khi đi qua cống em nghe có tiếng động ở đầm bèo dưới cống, chỗ 2 chiếc thuyền đánh cá neo

ở đó. Đi qua một đoạn em dừng lại quan sát thì thấy có cánh tay đang chới với, đầu nhập nhò, một tay bám vào cái cọc thuyền. Em vội vàng leo xuống thuyền kéo được Thiên lên thuyền. Lúc ấy, em vẫn chưa biết em ấy tên là Thiên.

Chị Lại Thị Thương, mẹ của Hoàng tâm sự: Chiều tối hôm đó cháu có về kể lại chuyện cho mẹ nghe. Tôi có hỏi cháu sao không gọi người lớn mà lại một mình xuống cứu em thì Hoàng nói con không thấy có người, lúc ấy con chỉ nghĩ là phải cứu em thôi chứ không nghĩ gì khác. Đến

tối, gia đình cháu Thiên có sang nhà nói chuyện, cảm ơn Hoàng thì tôi mới thực sự hiểu chuyện. Trước đây hai nhà đã thân thiết thì nay càng thân thiết hơn. Gia đình Thiên coi Hoàng như con cháu, chúng tôi cũng coi cháu Thiên như con trong nhà.

Nhìn hai đứa trẻ quấn quýt nó đùa, vui vẻ bên nhau, chị Thương, chị Thúy cũng như chúng tôi đều thấy xúc động. Hành động nhanh trí cứu người của Hoàng rất đáng tự hào.

Cô giáo Phạm Thị Lan, Tổng phụ trách đội Trường THCS Đông Kinh cho

rằng: Khi biết chuyện của Hoàng, nhà trường rất tự hào về em. Trong dịp lễ khai giảng vừa qua, Ban giám hiệu nhà trường đã

biểu dương em trước toàn thể giáo viên, học sinh. Câu chuyện của Thiên cũng là một bài học, là lời cảnh tỉnh cho các bậc

phụ huynh đối với con em mình, nhất là vào dịp hè để không xảy ra những vụ tai nạn thương tâm.

THIÊN AN



Đỗ Đức Hoàng (áo xanh) kể lại chuyện cứu người.